

# จดหมายข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

# ภูมิทัศน์

## ข ตื่นสัปดาห์ทอง



# KPRUMS

ฉบับที่ 2/2562

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2562

คุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น

Moral Leading Scholars Creative to the local

“สถานี่เป็นจุดมศึกษาที่มีมาตรฐานการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นที่ซึ่งร่ก่ก้องตื่นและปรกคค.เพื่อนบ้าน”



Highlight



วันคล้าย วันสถาปนา

" มรภ.กพ.แม่สอด "



นักศึกษา มรภ.กพ.แม่สอด

คว้ารางวัลการแข่งขันประกวด  
ผลงานสื่อสร้างสรรค์



กิจกรรม

การมีจิตสาธารณะ  
ในห้องสมุด

## ▶ ข่าวพัฒนาการทางด้านวิชาการ Academic Development News

### “ สานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ”

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการบริการวิชาการ  
กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ อบรมระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ  
ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยเนื้อหาที่อบรมประกอบไปด้วย  
3 วิชา คือ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฐ์  
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ อาจารย์สุทธิรา คำบุญเรือง อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่ และคุณอลิษา ศรีสุนทรรัตน์

## ▶ ข่าวศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย Learning Center Campus News

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรม  
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียน  
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ตาว

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. บุคลากรของ  
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และอาจารย์ นักศึกษาโปรแกรมวิชา  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้บริการวิชาการถ่าย  
ทอดให้ความรู้เรื่อง “การเรียนรู้โลกดิจิทัล ยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียน  
ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 50 คน ซึ่งเนื้อหาการถ่ายทอด  
ความรู้เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรียนรู้ความหมายและ  
ผลกระทบในมุมมองต่างๆ ของไทยแลนด์ 4.0

## ▶ ข่าวทำบุญมหาวิทยาลัย University Merit Making News

บร.กพ.แม่สอด ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 18 ปี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขึ้น ณ  
ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  
เป็นประธานในพิธี เนื่องด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวัน  
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านม  
านั้น ถึงวาระครบรอบปีที่ 18 จึงได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขึ้นอย่างทุกปี

**นักศึกษาชมรมครอบครัวใหญ่ สืบสานวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม โครงการตามรอยวิถีม้ง**

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นักศึกษาชมรมครอบครัวใหญ่สืบสานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยวิถีม้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อร่วมการแสดงวิถีม้งและเพื่อเป็นการศึกษากิจกรรมชมรม อันจะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานกิจกรรมของชมรมครอบครัวใหญ่สืบสานวัฒนธรรมต่อไป ภายในงานประกอบด้วยการแสดงปีใหม่ม้ง กิจกรรมฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของม้ง กิจกรรมเรียนภาษา



ม้ง กิจกรรมโยนลูกช่วงและการแสดงของนักศึกษาชมรมม้ง กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และความมิตรภาพ



**กิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์**

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียน SMAT เข้าร่วมจำนวน 24 คน ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด



**โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มรภ.พ. แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21**

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและศึกษารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้อิงของโรงเรียนในลักษณะที่แตกต่างกัน ภายใต้ตัวแบบสนับสนุนที่จัดทำแนวทางไว้ให้เป็นการบ่งชี้ความรู้ที่แตกต่างกันให้กับบุคลากรครูในเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 จำนวน 60 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมศรีสัททอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม



**ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด**



ด้วยห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด เป็นการบูรณาการเรียนในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้ากับงานห้องสมุด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13

**มรภ.พ. แม่สอด จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม 4 ผลิตภัณฑ์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการถอดบทเรียนความสำเร็จ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม 4 ผลิตภัณฑ์ เพื่อติดตามผลการพัฒนาสินค้าและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะลงพื้นที่ ดังนี้

- 1.ผลิตภัณฑ์พริกแกง กลุ่มน้ำพริกดีดี บ้านดอนเจดีย์ อ.พบพระ จ.ตาก
- 2.ผลิตภัณฑ์ผงกล้วยแอนไฮม์ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
- 3.ผลิตภัณฑ์น้ำพริก กลุ่มแปรรูปพริกกระเหรี่ยง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
- 4.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าป่าแกะญอนบ้านมอทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก



**ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด**

- 1.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- 2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
- 3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- 4.เพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงกระบวนการงานเทคนิคของห้องสมุด สามารถเรียนรู้การทำงาน ช่วยเหลืองานห้องสมุดได้ กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเทคนิคในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับให้บริการ และการฝึกปฏิบัติงานจริงการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมให้บริการ



**โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน**

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน ออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แบริ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนตรวจเช็คและบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

**โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภพ แม่สอดได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน**

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ราชานุกูล เชียงครินครินทร์ และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังฆะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีเข้าร่วม จำนวน 23 คน และอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนและการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานจริง



งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และขยายผลสู่การพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแม่ภาษา ตำบลแม่ภาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้วิจัย การสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่นำไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม



**นักศึกษา มรภ.ภพ. แม่สอด คว่ำรางวัลการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการแข่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตสร้างสรรค์สื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านจิตอาสา ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และการลดมลพิษทางอากาศนั้น ในการนี้ได้มีการประกาศและมีพิธีมอบรางวัลโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวงดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการมอบรางวัล ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีนักศึกษาของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อจิตอาสา "วีรบุรุษนักบิด...ซึ่งกลับมา" ผลงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- รางวัลชมเชย การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อจิตอาสา "หัวใจไร้สิ้นสุด" ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- รางวัลชมเชย การประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อคอร์รัปชัน
- รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) หัวข้อมลพิษทางอากาศ



**ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ**

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการ Myanmar language KPRUMS 4.0 กิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ ในวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 ในช่วงเวลา 9.00 น.- 17.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขต 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาพม่าในเชิงการท่องเที่ยวและธุรกิจได้



**โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ**

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการคลังสินค้า ณ บริษัทสยามแม็คโคร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการทำงานและขั้นตอนในการจัดการคลังสินค้าในสถานประกอบการจริงและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

**งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ**

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทกิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ ในการดำเนินการสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอชนเผ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนและเกษตรกร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านร่มเกล้า เจริญสุข ม.13 อ.พพบพระ จ.ตาก



**โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภ.แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมอบรมวิชาชีพบัญชี**

โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมอบรมวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจากคุณพัชรินทร์ พัทธอารยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ทางโปรแกรมได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ จำนวน 23 คน เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักศึกษาหญิงเรียน 5955201 จำนวน 16 คน และหญิงเรียน 6055301 จำนวน 7 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป

**สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย "เยาวชนรักวัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562**

สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตลอดจนภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าค่ายภาคฤดูร้อน "ค่ายเยาวชนรักวัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยรับสมัครนักเรียน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 30 คน สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม 2562

มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกเทคนิคการร้องเพลง ฝึกการเป็นแดนเซอร์จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงโล่พร้อมเงินรางวัล

- ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

**สามารถส่งใบสมัครได้ที่ :** ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เลขที่ 87 ซอยการไฟฟ้าแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**

โทรศัพท์ 081-3248934 นางอลิสสา ปัญญาเทพ  
โทรศัพท์ 081-0441535 นายอรุณพร จันทา

**โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ**

โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หญิงเรียน 5955201 ระดับปริญญาตรี ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากสถานการณ์จริง รู้จักการแก้ไขปัญหา โดยหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับงานบัญชี งานด้านภาษี งานพัสดุ งานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร งานต้อนรับ งานประชาสัมพันธ์ หรือสุดแต่ที่จะพิจารณาขอบข่ายของหน่วยงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะทางด้านบัญชี เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ การศึกษาและออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ KPRU Smart Boys & Girls 2019**

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ในกิจกรรม KPRU Smart Boys & Girls 2019 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับโควต้าเข้าร่วม 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา เรียนรู้ วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562

**คุณสมบัตินักศึกษา**

1. เป็นนักศึกษา มรภ.แม่สอด ป.ตรี ทุกชั้นปี
- 2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
4. มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกช่วง
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่เข้าใจได้
7. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน

**กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์**

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายเงินล้าน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมเชนทารา แม่สอด



จัดทำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
ที่อยู่ : 222 หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  
โทร : 055-801-664